

ครูพิศณู ศรีพล “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์”

”



ครูพิศณู ศรีพล “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์”

นายพิศณู ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการเสนอชื่อจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเสนอให้กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งคัดเลือกจากครูทั่วประเทศทุกสังกัด ที่ถูกเสนอชื่อผ่านบุคคลหรือองค์กรตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนด

รางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ถือเป็นรางวัลที่ทราบกันดีว่าเป็นรางวัลที่มีขั้นตอนในการคัดกรองหลายชั้นที่ละเอียดมากจากแต่ละจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีตั้งขึ้นจากผู้ทรงคุณจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล และเอกชนอีกนับร้อยท่าน คอยติดตามตรวจสอบเป็นข้อมูลรายบุคคล ใช้เวลานานเป็นปีในแต่ละรุ่น โดยเฉลี่ยแล้วจะมีครูทุกสังกัดผ่านเข้ามาจังหวัดละ ๑ คนยกเว้นจังหวัดที่มีประชากรมากก็จะมีสัดส่วนมากขึ้น

รางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ปีนี้เป็นรุ่นที่ ๓ จัดอย่างสมเกียรติครู ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในพิธี โดยมีครูจาก ๑๑ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศละ ๑ ท่านเข้ารับรางวัลด้วย สำหรับครูไทยปีนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ๑๕๐

คนเศษ จากครูทุกสังกัดรวมถึงครูดำรงจรรยาบรรณชายแดนด้วย

นายพิศณุ ศรีพล ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในครั้งนี้ด้วย ขอแสดงความยินดีกับ ครูพิศณุ ศรีพล ที่มีอายุราชการ ๔๐ ปี ใน ๒๐ ปีที่ทำหน้าที่ครูผู้สอน และอีก ๒๐ ที่ทำหน้าที่ผู้บริหาร ทั้งในช่วงเป็นครูผู้สอน และผู้บริหาร ได้ทำหน้าที่ด้วยความอดทนมุ่งมั่นเสียสละ โดยมีข้อมูลยืนยันจากอดีตลูกศิษย์ อดีตเพื่อนร่วมงานอดีตผู้บังคับบัญชา

รางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ข้าราชการครูพิศณุ ศรีพล ได้รับในครั้งนี้ จึงเป็นรางวัลที่ยืนยันได้ถึงคุณงามความดีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครูพิศณุ ศรีพล “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์” กับรางวัลอันทรงเกียรติทรงคุณค่าในครั้งนี้